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  กองทรัพยากรบุคคล สภาคณาจารย์ และสภาอาจารย์
รามาธิบดี จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และรับฟังประเด็นปัญหาเก่ียวกับการเสนอขอตำาแหน่ง 
ทางวิชาการ” โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี  
และตอบข้อซักถามในหัวข้อ “กติกาใหม่ ช่วยลดหลุมพราง 
ที่พบบ่อยในการขอตำาแหน่งวิชาการ” จำานวน 3 คร้ัง เม่ือ 
วันพฤหัสบดีท่ี 11 มิถุนายน 2558 วันจันทร์ท่ี 15 มิถุนายน  
2558 และวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 โดยมีผู้สนใจ
เข้าร่วมรับฟังเป็นจำานวนมาก
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ในเล่ม

สารจากประธานสภาคณาจารย์ 
โดย ศ.คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
จำากัด (สอ.มม.) เป็นสถาบันการเงินที่เปิดให้ 
บริการสมาชิกซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหิดล ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2516 นับเป็นระยะ
เวลา 43 ปีแล้ว โดยได้ให้บริการด้านการรับฝาก 
เงินเพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ และการให้กู้เงิน 
ในยามท่ีสมาชิกมีความจำาเป็นต้องใช้เงินเป็นกรณี 

พิเศษ ท้ังน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยังได้คำานึงถึงการ 
ช่วยเหลือส่งเสริมความเป็นอยู่ของสมาชิก โดยการ 
จัดสวัสดิการสมาชิกในลักษณะต่าง  ๆหลายอย่าง 
สมาชิกทุกคนได้รับสิทธิในสวัสดิการเท่าเทียมกัน 
โดยไม่ข้ึนอยู่กับจำานวนการถือหุ้น หรือจำานวนเงิน 
ฝากของสมาชิกน้ัน  ๆ แต่คำานึงถึง ระยะเวลาการ 
เป็นสมาชิก สอ.มม. เป็นสำาคัญ สมาชิกท่ีอยู่ใน 

สวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล 
โดย  ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
     สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

 หน้าทีข่องประธานสภาคณาจารยท่ี์สำาคัญประการหนึง่คอื การเปน็คณะกรรมการ
สรรหาหัวหน้าส่วนงานหรือคณบดี มีองค์ประกอบ 7 คน คือ 

  อธิการบดี 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำา 1 คน 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี 1 คน 
  กรรมการอีก 2 คน มาจากการคัดเลือกจากคณะหรือส่วนงาน และ
  ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ช่วงนี้จะมีการสรรหาคณบดีหลายคณะ กล่าวคือ 
  1. คณะเทคนิคการแพทย์       2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  3. คณะพยาบาลศาสตร์        4. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
  5. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    6. คณะวิทยาศาสตร์ 
  7. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 ผมในฐานะประธานสภาคณาจารย์ จะทำาหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดเพื่อให้ได้ผู้ท่ีเหมาะสมมาทำาหน้าท่ี เพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลให้เจริญก้าวหน้าสู่ World Class University ครับ
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เงื่อนไขของสวัสดิการรูปแบบเหล่าน้ี สามารถยื่น 
แบบฟอร์มเพื่อขอรับสวัสดิการท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 
ได้ที่สำานักงานใหญ่ และสาขาสหกรณ์ฯ ทุกแห่ง

 • สมาชิก สอ.มม. ที่มีบุตรซึ่งกำาลังศึกษา 
อยู่ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงชั้นมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 6 สามารถย่ืนขอรับสวัสดิการทุนการ 
ศึกษาบุตรสมาชิกได้ปีละ 1 คร้ัง ภายในช่วงระยะ 
เวลาท่ีเปิดรับใบสมัคร (ประมาณเดือนมิถุนายน)  
โดยต้องใช้ใบรายงานผลการศึกษาของช้ันปีล่าสุด 
มาประกอบคำาขอรับสวัสดิการ

 • สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกมาแล้ว  
1 ปี เม่ือเจ็บป่วยและต้องรับการรักษาโดยการ 
นอนพักในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 คืนติดต่อกัน 
สามารถขอรับสวัสดิการสุขภาพอนามัยสมาชิก 
ได้ปีละ 1 คร้ัง (3,000 บาท) ทั้งนี้กำาหนดให้เฉพาะ
การรักษาตัวในสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่าน้ัน  
และต้องย่ืนขอรับสวัสดิการภายในเวลา 180 วัน  
นับจากวันที่ออกจากสถานพยาบาล

 • สวัสดิการประเภทสาธารณประโยชน์ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในหลายๆ  
กรณี ได้แก่ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม หรือครอบครัว
สมาชิก คือ คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดา  
ถึงแก่กรรม (ยื่นเรื่องภายใน 365 วัน) หรือเม่ือ 
สมาชิกเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุจนทุพพลภาพ 
(ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน) รวมทั้งสมาชิกที่ประสบ 
ภาวะภัยพิบัติต่อที่อยู่อาศัย เช่น เพลิงไหม้บ้าน  
น้ำาท่วม โดนพายุ หรือภัยพิบัติอื่นที่ทางราชการ 
มีประกาศให้ พ้ืนท่ีนั้น เป็นเขตประสบภัยพิบัติ   
(ยื่นเรื่องได้ตลอดทั้งปี) ส่วนจำานวนเงินสวัสดิการ  
จะแปรตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของ 
สมาชิกคนนั้น 

 • สวัสดิการเกษียณอายุของสมาชิกจะ 
มอบให้กับสมาชิกท่ีเกษียณอายุงาน หรืออายุ 
ราชการในปีน้ัน  ๆและเป็นสมาชิกมาแล้ว 10 ปีขึ้นไป 
(ยื่นเร่ืองภายใน 1 เดือนก่อนวันเกษียณอายุ หรือ 
ภายใน 60 วันหลังวันเกษียณอายุ) โดยจำานวน 
เงินสวัสดิการแปรตามอายุการเป็นสมาชิก (8,000 
บาท ถึง 35,000 บาท) ส่วนกรณีสมาชิกลาออก 
จากงานก่อนกำาหนดเวลาเกษียณอายุและยังเป็น 
สมาชิกอยู่จนถึงวันที่กำาหนดเกษียณอายุ 60 ปี 
สามารถย่ืนขอรับสวัสดิการได้เช่นกัน (3,000 บาท 
ถึง 14,000 บาท)

 • สำาหรับสมาชิกที่มีอายุครบ 65 ปี 
และมีอายุการเป็นสมาชิก 25 ปีขึ้นไป สามารถ 
ยื่นขอรับสวัสดิการบำานาญสมาชิก ได้ปีละ 1 คร้ัง  
ครั้งละ 6,000 บาท โดยสหกรณ์ฯ จะจ่ายเงิน 
สวัสดิการบำานาญทุกวันส้ินเดือนของวันครบรอบ 
วันเกิดไปตลอดอายุ ของสมาชิกนั้น

 • เ ม่ือสมาชิกอายุมากข้ึน สหกรณ์ฯ  
ตระหนักถึงคุณค่าของสมาชิกอาวุโส โดยกำาหนด 
ให้มีสวัสดิการเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส มอบให้ทุกคร้ัง 
เมื่อสมาชิกอายุครบ 65 ปี 70 ปี 75 ปี 80 ปี  
85 ปี และ 90 ปี ซึ่งจำานวนเงินสวัสดิการจะ 
เพิ่มขึ้น เป็นข้ัน  ๆ ตามอายุการเป็นสมาชิก (อายุ 
การเป็นสมาชิก 20–25 ปี ได้รับ 15,000 บาท  
25–30 ปี ได้รับ 20,000 บาท 30–35 ปี ได้รับ  
25,000 บาท 35 ปีขึ้นไป ได้รับ 30,000 บาท)  
โดยเงินสวัสดิการท่ีสมาชิกได้รับไปจะถูกตัดออก 
จากเงินสวัสดิการที่มอบให้ทายาท เมื่อสมาชิก 
เสียชีวิตแล้ว

 • สหกรณ์ฯ ยังมีสวัสดิการช่วยเหลือ 
ผู้ค้ำาประกันเงินกู้สามัญ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
ที่ เป็นผู้ค้ำาประกันหน้ีเงินกู้สามัญ ในกรณีท่ีผู้กู้ 
ไม่สามารถชำาระหน้ีเ งินกู้ได้ครบถ้วนและต้อง 
เรียกชำาระหน้ีจากสมาชิกผู้ค้ำาประกัน เป็นการแบ่ง 
เบาภาระของผู้ค้ำาประกันได้อย่างมาก รายละเอียด 
ขอทราบได้โดยตรงจากฝ่ายเงินกู้ของสหกรณ์ฯ

 กล่าวโดยสรุปคือ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จำากัด (สอ.มม.) ได้จัดให้มี
สวัสดิการสมาชิกในลักษณะท่ีส่งเสริมให้สมาชิก 
สหกรณ์ฯ คงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่นาน  ๆเพ่ือ
รักษาสิทธิของสวัสดิการสมาชิก สมาชิกไม่ควร 
ลาออกเม่ือเกษียณอายุงาน หรือเกษียณอายุ
ราชการแล้ว แต่สมาชิกอาจจะลดจำานวนการส่ง 
ค่าหุ้นลงให้เหมาะสมกับรายได้หลังเกษียณอายุ  
 ท้ังน้ี ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ท่ีได้รับเลือกจากสมาชิก ยินดีรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้สอดคล้อง 
กับความต้องการและเป็นประโยชน์กับสมาชิก 
ทุก  ๆท่านยิ่งขึ้นไป
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 โลกยุคโลกาภิวัตน์ มีลักษณะสำาคัญคือ ความ
ซับซ้อน เชื่อมโยง หลากหลาย เลื่อนไหล และรวดเร็ว 
โลกเช่นนี้คือความจริงใหม ่บริบทและสิ่งแวดล้อมใหม่
ในทางวิชาการ โดยเฉพาะทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ เป็นบริบทที่จะเป็นความท้าทายต่อ
ประโยชนแ์ละคณุคา่ทีแ่ทจ้รงิ ของวชิาการและสถาบนั
การศึกษา ว่าจะยังคงผลิตความรู้และสติปัญญา ท่ีมี
คุณค่าในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง  ๆที่เกิดขึ้น  
และสามารถให้คำาตอบในการจัดการกับวิกฤติต่าง ๆ 
ทีก่ำาลงัเกดิขึน้หรอืมแีนวโนม้ทีจ่ะรนุแรงขึน้ในอนาคต  
ได้อย่างได้ผลหรือไม่ เพียงใด  
 ประสบการณ์เกือบสามสิบปีของการทำาวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัยมหิดล ผม 
สรุปกับตัวเองว่า ทุกวันนี้ โลกนำามหาวิทยาลัย ไม่ใช่
มหาวิทยาลัยนำาโลก วิกฤติและการเปล่ียนแปลงเกือบ
ท้ังหมด มักเร่ิมท่ีนอกร้ัวมหาวิทยาลัย สัญญาณแห่ง 
การเปล่ียนแปลงหรือวิกฤติมักเร่ิมก่อตัวและเร่ิมรับรู้ 
ได้จากมุมเล็กหรือขอบ  ๆสังคมก่อนที่จะก่อตัวเป็น 
กระแสใหญ ่ซ่ึงมักต้องอาศัยเวลานานพอสมควร กว่า
ท่ีนักวิชาการหรือมหาวิทยาลัยจะเร่ิมตระหนัก เข้าใจ 
และลุกขึ้นเปล่ียนแปลงตนเอง โดยเฉพาะในระดับ
โครงสร้าง เพื่อผลิตความรู้และกำาลังคน ไปตอบโจทย์
ให้กับสังคม 
 ท้ังหมดน้ี มิใยต้องพูดถึงการทำาหน้าท่ี การ 
คาดการณ์ ส่งสัญญาณเตือน ล่วงหน้า ซ่ึงมักเป็นไป 
ได้ยากกว่ามาก
 พ.ศ. 2554 ผมมีโอกาสได้ไปทำางานและไป 
เก็บข้อมูลการวิจัยกับน้อง  ๆ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ในอำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ความสัมพันธ์
ครั้งแรกในฐานะ “นักวิชาการ” ไปทำาวิจัยเพ่ือเก็บ 
ข้อมูล กับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีถูกวางฐานะ
ไว้ว่าเป็น “ผู้ให้ข้อมูล” ท้ายที่สุดกลับเปลี่ยนแปลง 
ตรงกันข้าม เกิดบทเรียนชัด ๆ  อย่างน้อยสองประการ 
ท่ีทำาให้ต้องคิดทบทวนบทบาททางวิชาการของตนเอง
ใหม่ อย่างแรกคือ การมองเห็นความซับซ้อนของปัญหา
สุขภาพท่ีผูกโยงกับการเคล่ือนย้ายประชากรข้ามแดน 

(การควบคุมโรคติดเชื้อ การเข้าถึงบริการสุขภาพ  
ที่โยงกับปัญหาวัฒนธรรม ภาษา ผลประโยชน์  
สถานะทางกฎหมาย) และอย่างท่ีสองคือ การค้นพบ 
ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขระดับล่างท่ีทำางาน
อยู่ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลอันห่างไกล 
(การจัดการกับปัญหาท่ีซับซ้อน ในพ้ืนท่ีห่างไกล 
ขาดแคลน ต้องตั้งรับการสั่งการจากส่วนกลาง กับ
การขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ) 
 หลักสูตรปริญญาโทสังคมศาสตร์สุขภาพ 
ภาคพิเศษ : ตัวอย่างหน่ึงของการพยายามพาโลก
วิชาการสู่โลกแห่งความเป็นจริง
 ผลส่วนหนึ่งจากประสบการณ์เหล่านั้น คือ 
การกลับมาจัดทำาหลักสูตรการศึกษาปริญญาโทสำาหรับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี
ออกแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นให้สอดคล้องกับ
เง่ือนไขการทำางานความต้องการของพ้ืนท่ีพร้อม 
กับตอบโจทย์ภารกิจทางวิชาการของภาควิชาฯ ด้วย
ปรัชญาแนวคิด
 หน่ึง ปรับบทบาทของวิชาการเพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการของพื้นที่เกิดการพัฒนาคน สร้างระบบ 
และกระบวนการให้เกิดการบูรณาการการวิจัยการ
เรียนการสอนการบริการทางวิชาการและการเผยแพร ่
ผลงานวิชาการ
 สอง เปิดพื้นที่ห้องปฏิบัติการทางวิชาการ  
: ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ ตลาดการค้าเสรีอาเซียน 
และโครงการทวาย ถือเป็นปรากฏการณ์สังคมขนาด
ใหญ่ ระดับภูมิภาคและโลก ที่ท้าทายบทบาททาง
วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะการ
พิสูจน์ให้เห็นว่า เคร่ืองมือทางทฤษฏีสังคมท่ีมีอยู่ ยัง
สามารถใช้กับปรากฏการณ์และบริบทใหม่ ท่ีท้ังกาละ 
(temporal) และเทศะ (spatial) แตกต่างจากยุคทันสมัย 
ที่เป็นฐานการก่อเกิดของทฤษฎีทางสังคมท่ีใช้กันอยู่ 
ลักษณะสำาคัญของปรากฏการณ์ปัจจุบันคือ สภาวะของ 
การข้ามกัน (trans-) การเช่ือมโยง (interconnected-
ness) ซับซ้อนและหลายระดับ (Complex and multi-
leveled) ท่ีทำาให้แนวคิดแบบยุคทันสมัย ท่ีอาศัย

มหาวิทยาลัยกับการรับใช้สังคม : 

ประสบการณ์การจัดหลักสูตรเพ่ือรับใช้พ้ืนท่ีชายขอบ 
โดย  รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
     คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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กระบวนทัศน์แบบแยกขาด (clear-cut boundary)  
กลไกทำางานภายใต้ฐานคิดการมีอยู่ของรัฐ (state) ถูก
ท้าทายมากข้ึน เปิดโอกาสให้มีการสร้างโครงการวิจัย
ที่จะนำาไปสู่การตรวจสอบ พัฒนา ทดลอง เพ่ือพิสูจน์
การทำางานของเคร่ืองมือทางทฤษฎีและการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์สุขภาพ โดยผ่านการทำางานของอาจารย์
และนกัศกึษา ทัง้หมดนี ้อาจจะเป็นโอกาสในการเปล่ียน
ผ่านสำาคัญของภาควิชาและสังคมศาสตร์สุขภาพ
 สาม การนำาโลกวิชาการแบบมหาวิทยาลัย 
(ท่ีเป็นความจริงเสมือน) ไปรับใช้ช่วยเหลือหนุน 
เสริมตรวจสอบกับความจริงในพ้ืนท่ี (ความจริงท่ี
สะท้อนรูปธรรมการเปล่ียนแปลงสุขทุกข์ของโลก 
ท่ีกำาลังเกิดข้ึน) แทนการดึงคนทำางานในพ้ืนท่ี มาเปล่ียน
เป็นนักวิชาการแบบมหาวิทยาลัยในโมเดลแบบเดิม  
โดยมีจุดท่ีท้าทายคือ คุณค่าของวิชาการท่ีแท้ต้อง
สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถตอบโจทย์ปัญหาในโลก
แห่งความเป็นจริงอย่างได้ผล โดยหลักท่ีว่า วิชาการ 
ในมหาวิทยาลัยและความรู้เชิงประสบการณ์ของคน
ทำางานหรือพ้ืนท่ี ควรมีคุณค่าเสมอกัน ในฐานะท่ีเป็น 
กระบวนการหาทางออกจากทุกข์ แต่ใช้คนละภาษา 
การพฒันาคนดว้ยการให้คนทำางานในระดับพ้ืนท่ีมาพูด
ภาษาวิชาการ คิดแบบวิชาการยากกว่า และไม่ท้าทาย
เท่ากับการท่ีวิชาการ ลดตัวลงไปทาบกับความเป็นจริง 
สื่อสารด้วยกระบวนการและภาษาท่ีชุมชนและคน
ธรรมดาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ แก้ทุกข์ได้จริง ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นท้าทายความสามารถนักวิชาการในการ
ข้ามผ่านกำาแพงภาษาและจารีตทางวิชาการช้ันสูง 
และการมีทักษะในการทำาความรู้ทางวิชาการให้ 
เรียบง่ายและเป็นประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริง 
(Simplicity / Simplification)
 หลักสูตรดังกล่าวนี ้มีเป้าหมายเพื่อ 
   หน่ึง สร้างชุดงานวิจัยท่ีเช่ือมกับปัญหาสุขภาพ 
ในระดับพ้ืนท่ีจริง และโยงกับนโยบายสาธารณสุขของ
ประเทศ โดยมงีานวจิยัของนักศกึษาเปน็แกนกลางของ
กิจกรรม 
   สอง เกิดรูปแบบการทำางานท่ีเกิดการบูรณาการ  
ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
(สร้างเนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอน และโจทย์วิจัย
ท่ีใช้ปัญหาในพ้ืนท่ีจริงเป็นฐาน มุ่งเติมเต็มทักษะและ
ความรู้ท่ีต้องการของคนทำางาน) 
   สาม พัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตร 
ท่ีเอ้ือให้นักศึกษาสำาเร็จการศึกษาได้เร็วข้ึน และ 
   ส่ี เพ่ือผลิตผลงานวิจัยผ่านการทำางานของ 

อาจารย์และนักศึกษา เพิ่มผลงาน/การตีพิมพ์ งาน
วิจัย ที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมให้มากขึ้น
 โครงการท้ังหมด ใช้หลักสูตรปริญญาโท
สังคมศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) ของภาควิชาสังคม
และสุขภาพท่ีมีอยู่เดิม เป็นแกนในการเคล่ือนงาน ด้วย
การนักศึกษาท่ีเป็นบุคลากรในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
รุ่นแรกมีจำานวน 13 คน (จากสำานักงานสาธารณสุข
อำาเภอทองผาภูมิ 9 คน สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาญจนบุร ี3 คน และอ่ืน  ๆ1 คน) เน้ือหาหลักของ
หลักสูตรคือ การใช้ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคม- 
ศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทำาความเข้าใจ และ
หาทางออก ให้กับปัญหาการเปล่ียนแปลงท่ีกำาลัง 
เกิดขึ้นในภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของ
โครงการทวาย การเปิดพรมแดนกาญจนบุรี การ 
เข้าสู่ประชาคมตลาดเสรีอาเซียน ส่วนกระบวนการ 
เรียนการสอน จะเน้นให้สอดคล้องกับเง่ือนไขการ
ทำางานของผู้เรียน และเน้ือหาสามารถใช้ประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาการทำางานในพ้ืนท่ีเป็นสำาคัญ ใช้เวลา 4 
วัน/เดือน (วันศุกร์ - จันทร์ 09.00 - 21.00 น.) ระยะ
เวลา 18 เดือน โดยเป็นการศึกษารายวิชา 8 รายวิชา 
3 ภาคการศึกษา และการทำาวิทยานิพนธ์ กิจกรรม 
การเรียนการสอนท้ังหมด จัดท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหลัก
 วิทยานิพนธ์ จะเป็นหัวใจสำาคัญของหลักสูตร 
โดยจะเน้นการนำาประเด็นปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ในการ
ทำางานในพ้ืนท่ีมาเป็นโจทย์ เพื่อให้เกิดโครงการวิจัย 
ที่สามารถผลิตความรู้เป็นชุดของการบริการในพ้ืนท่ี 
น้ัน ๆ ท้ังน้ี ด้วยแนวคิดสำาคัญท่ีว่าผู้เรียนจะต้องสามารถ
นำาเอาองค์ความรู้ท่ีได้จากการทำาวิทยานิพนธ์ไปใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีของตนเองได้จริง เพ่ือให้กระบวนการ
เรียนการสอนท้ังหมดสามารถตอบโจทย์สำาคัญคือ 
“พฒันาคน พฒันาวชิาการ และ แก้ปัญหางานในพ้ืนท่ี” 
โจทย์วิจัยของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท้ังหมด นำาเอา
ความเป็นพ้ืนท่ีชายแดนและการย้ายถ่ินประชากรเป็น
บริบท เช่น ปัญหาการรับวัคซีนไม่ครบของครอบครัว
ชาวพม่า ชาติพันธ์ุกับปัญหาการรับบริการฝากครรภ์ 
ความรุนแรงในครอบครัวของแรงงานพม่าอพยพ 
นิเวศน์วิทยาและวัฒนธรรมกับการป่วยได้ไข้เลือดออก
ของชาวกระเหร่ียง พฤติกรรมความเจ็บป่วยของ
แรงงานพม่าท่ีติดเช้ือเอชไอวี สภาวะความเครียดใน
แรงงานต่างด้าวชาวพม่า สุขภาพปากและฟันของเด็ก
ปฐมวัยในครอบครัวชาวพม่า เป็นต้น องค์ความรู้ 
เหล่าน้ี กำาลังมีโครงการที่จะสังเคราะห์ ต่อยอด เพื่อ
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โยงสู่การนำาไปใช้ประโยชน์ในการทำางานและการ
พัฒนานโยบายในพื้นที่ต่อไป
 บทเรียนสำาคัญ
    การเปิดพื้นที่การทำางานทางวิชาการ การจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยแบบใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน พา
วิชาการจากห้องแคบ  ๆ สู่โลกภายนอก ท่ีเล่ือนไหล  
ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงเร็ว ต้องเผชิญกับความ
ท้าทายมากมายทั้งภายในและภายนอก
    ไม่ใช่เร่ืองง่าย ท่ีจะฝืนความเคยชินและวัฒนธรรม 
การทำางานทางวิชาการของคนในมหาวิทยาลัย ท่ีจะมี
การฉุกคิดแล้วต้ังคำาถามกับคุณค่าท่ีแท้จริงของคำาว่า
วิชาการ มองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างวิชาการช้ันสูง
กับโลกแห่งความเป็นจริงภายนอก รวมท้ังการเรียนรู้ 
ท่ีเปล่ียนวิธีการทำางานจากการสอนคนอ่ืนให้เป็นแบบ
เรา ไปสู่การท่ีจะเรียนรู้และสร้างความรู้ร่วมกันกับ
ชุมชนคนทำางาน พัฒนาวิชาการที่เรียบง่าย และเป็น
ประโยชน์ได้จริง รวมท้ัง การมุ่งสร้างวิธีคิดและวิธีการ
ทางสังคมศาสตร์แบบใหม่ท่ีพัฒนาข้ึนจากบริบท 
เฉพาะในประเทศและภูมิภาคนี้ แทนการเดินตามการ
ครอบงำาของความเป็นตะวันตกแบบซึมเซ่ือง
 ท้ังหมดน้ี ต้องการฐานคิดใหม่ ในการประเมิน
คุณค่าและความหมายของคำาว่า วิชาการและนัก

วิชาการ โดยที่ต้องอาศัยความไว ในการสัมผัสรู้ถึง 
ความเป็นไปท่ีกำาลังเกิดข้ึนในสังคม โดยเฉพาะความ
ทุกข์ร้อนของผู้คนและสัญญาณต่าง ๆ ที่กำาลังก่อตัวขึ้น
ทั้งด้านบวกและลบ
 น่าเสียดายท่ีความพยายามน้ี ผลิตนักศึกษา 
ได้เพียงรุ่นเดียว ณ เดือนมิถุนายน 2558 น้ี มี 
นักศึกษาท่ีจบแล้วท้ังส้ิน 8 คน หลุดคือลาออกไป 
กลางคัน 3 คน กำาลังอยู่ในข้ันตอนการทำาวิทยานิพนธ์ 
2 คน บทเรียนสำาคัญในเร่ืองน้ีคือ แนวคิดการจัดการ
ศึกษาแบบน้ี ไม่เป็นท่ีน่าสนใจของตลาด ผู้เรียนมอง
ว่ายาก จริงจังเกินไป ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น  ๆที่
เรียนง่ายและจบง่ายกว่า เม่ือประกอบกับภาวะความ
เต็มอ่ิมของใบปริญญา (โท) ท่ีผู้คนสามารถหาได้ง่าย 
ในปัจจุบันจากการแข่งขันกันทางการศึกษา ทำาให้
หลักสูตรแบบน้ี ไม่น่าดึงดูดใจคนทำางาน
 ชัดเจนว่า การทำาให้การวิจัย การเรียนการสอน 
และการพัฒนาวิชาการ เดินไปในทิศทางท่ีเอาความ 
เป็นจริงในสังคมเป็นตัวต้ัง ดึงสถาบันการศึกษาจาก
ห้องส่ีเหล่ียมสู่การสัมผัส เรียนรู้ เช่ือมโยง และรับใช้
โลกแห่งความเป็นจริง ต้องการบริบทเชิงนโยบาย 
โครงสร้าง และทรัพยากรท่ีเอ้ือ ท้ังจากภายใน
มหาวิทยาลัยเอง และจากหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ  

 ผมในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจำา ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา 
เรื่อง “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 - 20 
มิถุนายน 2558 ท่ีผ่านมา ณ ไอธารา รีสอร์ทแอนด์
สปา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี การสัมมนาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาการกำาหนดกลยุทธ์  
และตัวช้ีวัด ตลอดจนการวางแนวทาง และการ 
แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น 
การสัมมนาต่อเนื่องจากการสัมมนาครั้งที่ 1 เมื่อ 
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี 
ผูบ้รหิารสว่นงานหรอืคณบด ีผูช้ว่ยอธกิารบด ีและการ
สัมมนาครั้งนี้ยังประกอบด้วยผู้อำานวยการหน่วยงาน
ภายในสำานักงานอธิการบดีอีกด้วย  
 ภายหลงัจากการกลา่วตอ้นรบั โดยอธกิารบด ี
และเปดิสมัมนา โดยนายกสภามหาวทิยาลยัแลว้นัน้ ได้
มีการนำาเสนอข้อมูล Financial Reports โดย รศ.นพ.
ประดิษฐ์ สมประกิจ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและ
สารสนเทศ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีสำาคัญเก่ียวกับสถานะของ
ทรัพย์สิน รายได้ รายจ่าย รวมถึงผลตอบแทนใน 
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย และส่วนงานต่าง  ๆ ซ่ึงจะ 
เป็นองค์ประกอบอีกประการหน่ึงในการกำาหนด

การสัมมนา “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
           สูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” (คร้ังท่ี 2)
โดย รศ.ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำา และรองประธานสภาคณาจารย์ คนท่ี 1
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ต่อจากนั้นได้มีการนำา
เสนอข้อมูลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. 2556-2559 โดยคณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559  
ซึ่งเป็นการนำาข้อมูลท่ีได้จากการสัมมนาคร้ังท่ี 1 และ
การประชุมของคณะกรรมการฯ เพ่ือนำาเสนอเป็น (ร่าง) 
ยุทธศาสตร ์(Strategy) 4 ยทุธศาสตร ์พร้อมเป้าประสงค์ 
(Goals) และกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) รวมท้ังตัว
ชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) เพื่อให้ที่ประชุม
สัมมนาคร้ังน้ีได้ระดมสมองเพื่อให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นต่าง  ๆโดย (ร่าง) ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ที่ได้นำา
เสนอในการสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่ 
   1) Excellence in research with global and 
social impact
   2) Excellence in outcome-based education  
for globally-competent graduates
    3) Excellence in social engagement services
    4) Excellence in management for sustainable 
organization

 หลังจากการนำาเสนอ ร่าง ดังกล่าวแล้ว ที่
ประชุมได้แบ่งกลุ่มผู้ร่วมประชุมเป็น 4 กลุ่ม เพื่อ
หมุนเวียนกันไปยัง 4 กลุ่มตามร่างยุทธศาสตร์ที่มี 
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
หลักในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ผู้ร่วมสัมมนาได้แสดง 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง  ๆ หมุนเวียนผู้เข้าร่วม
สัมมนาไปยัง 4 กลุ่ม ตาม 4 ยุทธศาสตร์นั้น ใช้เวลา
ตั้งแต่ 11.00 - 16.30 น. ของการสัมมนาในวันแรก  
 วันที่สองของการสัมมนา เป็นการนำาเสนอ 
ผลที่ได้จากการรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 
ต่างๆ ที่ได้รับในวันแรก โดยทีมรองอธิการบดี/ 
ผู้ช่วยอธิการบดีในแต่ละยุทธศาสตร์ได้สรุปประเด็น 
ต่าง  ๆ ท่ีสำาคัญ ในที่ประชุมใหญ่และเปิดโอกาสให้ 
ผู้ร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อเน้ือหาของ 
ยุทธศาสตร์ที่ได้มีการสรุปไว้อีกครั้งหนึ่ง บรรยากาศ
ตลอดการประชุมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มย่อย หรือกลุ่มใหญ่
มีความเข้มข้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 “Excellence in management for sustainable 
organizat ion” ซ่ึงเ ป็นพื้นฐานท่ีสำ า คัญต่อ 3  
ยุทธศาสตร์แรก โดยประเด็นหนึ่งคือ สำานักงาน
อธิการบดีน่าจะมีการขับเคลื่อนเป็น “Office of  
strategic management” ซ่ึงควรจะเป็นการทำางาน
อย่างมียุทธศาสตร์ และบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงภายหลังจากการสัมมนาครั้งนี้ทีม 
บริหารมหาวิทยาลัยจะได้มีการนำาไปปรับปรุงและ
กำาหนดลำาดับความสำาคัญต่อไป ตอนท้ายของการ
สัมมนา อธิการบดีได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมสัมมนา และ
กล่าวเน้นย้ำาว่าการที่จะทำาให้มหาวิทยาลัยมหิดล 
จะบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ต่าง  ๆนั้น จะต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจของชาวมหิดลทุกส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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พบกันใหม่ฉบับหน้า

 สวัสดีครับชาวมหิดลทุกท่าน ใน 
ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับน้ีมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 
และเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตัวมานำาเสนอและเผยแพร่แก่ 
ชาวมหิดลทุกท่าน
 โดยเ ร่ืองแรก “สวัสดิการของสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ท้ัง 
สายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีมีสถานะเป็นหนึ่ง 
ในสมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่ถือได้ว่ามีจำานวนสมาชิก 
ของสหกรณ์ฯ จำานวนมาก ท่านอาจารย์ผู้เขียนได้ 
เล่าถึงรายละเอียดของสวัสดิการท่ีสมาชิกสหกรณ์ฯ 
แต่ละท่านพึงได้รับ เป็นการสรุปรายละเอียดท่ี 
ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้โดยง่ายถึงสวัสดิการแต่ละ
ประเภท 
 เร่ืองท่ีสอง “มหาวิทยาลัยกับการรับใช้ 
สังคม : ประสบการณ์การจัดหลักสูตรเพื่อรับใช้พื้นที ่
ชายขอบ” เป็นการบอกเล่าถึงประสบการณ์อันมีค่า 
ของท่านอาจารย์ผู้เขียนบทความท่ีได้รับความรู้น้ีมา
จากการออกภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลวิจัย โดยเป็น
สภาพความเป็นจริงเก่ียวกับบุคลากรสาธารณสุขใน
ระดับล่างที่ทำางานอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ท่านอาจารย์ 
ผู้เขียนจึงได้นำาประสบการณ์ความรู้ดังกล่าว มา 
พัฒนาเป็นหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อสภาพปัญหาท่ีบุคลากร
สาธารณสุขเหล่าน้ันเผชิญ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นตัวอย่าง 

ของการพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด และยังมี
การนำาเสนอถึงความจริงท่ีเกิดข้ึนหลังจากการ 
เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวนั้นด้วย
 เร่ืองท่ีสาม เป็นการเขียนบทความเพ่ือ
ถ่ายทอดข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนา “ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับ 
โลก” ซ่ึงเป็นการสัมมนาในคร้ังท่ี 2 ที่จัดขึ้น ณ  
ไอธารา รีสอร์ทแอนด์สปา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
เป็นการถ่ายทอดข้อมูลเ ก่ียวกับผลท่ีได้รับจาก 
การสัมมนา โดยในการสัมมนาคร้ังน้ีมีการระดม 
สมองในการเสนอแนะและข้อคิดเห็นเก่ียวกับร่าง 
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมี 4  
ยุทธศาสตร์ ตามท่ีท่านอาจารย์ผู้เขียนได้นำาเสนอไว้ 
ในบทความ จึงเป็นการดีท่ีคณาจารย์และบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล จะได้ทราบถึงความก้าวหน้า
และการดำาเนินการในการกำาหนดทิศทางของ 
ผู้บริหารร่วมกับผู้ท่ีเ ก่ียวข้อง และจากภาพปก 
นำาเสนอบรรยากาศการเสวนาวิชาการ เ ร่ือง  
“แลกเปล่ียนเรียนรู้ และรับฟังประเด็นปัญหา  
เก่ียวกับการเสนอขอตำาแหน่งทางวิชาการ” ใน 
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอีกด้วย


